

# คม·สด·ลึก

ปีที่ 12 ฉบับที่ 4179 วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2556 หน้า 8

## สร้าง'อุตสาหกรรมสีเขียว'อยู่คู่ชุมชน

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม จับมือผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่ สร้าง "อุตสาหกรรมสีเขียว" เพื่อชุมชนและการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาซึ่งกันและกัน ภายใต้โครงการ CSR-DIW.

อาทิตย์ วุฒิศะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธาน พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) "โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรม ให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project)" ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมรายใหม่ จำนวนกว่า 420 ราย และกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หอประชุมคอนเวนชัน โรงแรมรามารการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

อาทิตย์ วุฒิศะโร รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เปิดตัว "โครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม (Flagship Project)" ภายใต้โครงการ CSR-DIW ไปเมื่อวันที่ 21 มกราคม โดยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ จนมีผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้ความสนใจ และสมัครร่วมโครงการจำนวนมาก แบ่งกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินการครบทั้ง 7 หัวข้อหลัก ได้แก่ การกำกับดูแลองค์กร สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน สิ่งแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ผู้บริโภค การมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน

โดยมีการแบ่งกลุ่มทำงานออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. กลุ่ม CSR-DIW เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมรายใหม่ที่มุ่งมั่นดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW 2. กลุ่ม CSR-DIW Continuous กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่าน CSR-DIW มาแล้วและมีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และ 3.กลุ่ม CSR-DIW Network และกลุ่ม CSR-DIW Supply Chain เป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการสร้างวัฒนธรรมด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร และมีการส่งเสริมสร้างและสานสัมพันธ์กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชนร่วมกับหน่วยงานในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของตน ตามแนวทางการจัดทำแผนงานตามมาตรฐาน CSR-DIW

"โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการสำคัญที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม และกระทรวงอุตสาหกรรม ต้องการให้โรงงาน

อุตสาหกรรมดำเนินการตามมาตรฐาน CSR-DIW สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 26000 Social Responsibility ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2550-2555 มีโรงงานที่ผ่านมาตรฐาน CSR-DIW แล้วจำนวน 433 ราย จากผู้สมัครร่วมโครงการทั้งหมด 505 ราย สำหรับปี 2556 กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งเป้าขยายสู่โรงงาน

เป็นหนึ่งในโครงการที่สำคัญในการนำพาให้ไปสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ภายใต้ชื่อรางวัล CSR-DIW Advance Award ระดับ 4 วัฒนธรรมสีเขียว และรางวัล CSR-DIW Advance Award ระดับ 5 เครือข่ายสีเขียว" ทางด้าน ดร.ณัฐพล ณีบุตรสมบูรณ์ อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม กล่าวเสริมว่า โครงการ CSR-DIW มีวัตถุประสงค์



อุตสาหกรรมรายใหม่ทุกขนาดจำนวน 140 ราย และโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่าน CSR-DIW และดำเนินการต่อเนื่องรวมทั้งส่งเสริมไปสู่กลุ่มอื่นๆ อีกจำนวน 280 ราย"

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวด้วยว่า โครงการ CSR-DIW เป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการให้โรงงานอุตสาหกรรมที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนแบบเกื้อกูลกัน และกัน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและชุมชน ตลอดจนเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา ปรับเปลี่ยนแนวคิดเรื่องกิจกรรมเพื่อสังคม ซึ่งจากเดิมมุ่งเน้นเรื่องการบริจาคสิ่งของหรือเงินทอง ให้กลายเป็นการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

"นอกจากนี้ ยังต้องการให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว อุตสาหกรรมที่อยู่ได้อย่างยั่งยืนคู่กับชุมชนแบบพึ่งพาอาศัยกัน เกื้อกูลกัน และสิ่งเดียวที่จะทำให้สองกลุ่มนี้อยู่ด้วยกันได้อย่างยั่งยืน คือ ความร่วมมือกันที่จะทำให้อุตสาหกรรมเป็นสีเขียว โดยแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ ความมุ่งมั่นสีเขียว ปฏิบัติการสีเขียว ระบบสีเขียว วัฒนธรรมสีเขียว และเครือข่ายสีเขียว กระทรวงอุตสาหกรรมมีโครงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม มุ่งมั่นสู่อุตสาหกรรมสีเขียว หลายโครงการ โดยโครงการ CSR-DIW

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด ดำเนินการตามมาตรฐานของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว่าด้วยการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม และเกิดองค์การในรูปแบบเครือข่ายในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน อย่างมีคุณภาพ มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความชำนาญการ เพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

"ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย ให้สามารถปรับตัวสู่มาตรฐานระหว่างประเทศ ว่าด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างเป็นระบบ และสามารถรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรีที่เป็นธรรมให้ประเทศไทย มีความคิดสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในภูมิภาคอาเซียน"

นอกจากนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้เตรียมที่ปรึกษามืออาชีพเข้าไปช่วยเหลือในการจัดทำโครงการ โดยมีการอบรมวิธีการดำเนินงาน จัดเตรียมเอกสารต่างๆ รวมถึงเข้าไปทวนสอบตามมาตรฐาน CSR-DIW ให้โรงงานอุตสาหกรรมที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมที่ผ่านการทวนสอบจะได้รับรางวัลตามประเภทที่สมัคร เพื่อเป็นเกียรติแก่โรงงานอุตสาหกรรมที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วม